

สรุปข่าว สธ.ประจำวันที 31 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ บ้านเมือง เดลินิวส์ ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น new)108 ทีวีทุกช่อง</p>	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวชี้แจง กรณีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป (European Center for Disease Prevention and Control : ECDC) ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่สีแดงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ว่า การจำแนกของ ECDC ต่างจากองค์การอนามัยโลก ซึ่งคร.ไม่เคยส่งข้อมูลอย่างเป็นทางการไปให้กับ ECDC เข้าใจว่าใช้เป็นข้อมูลที่ปรากฏผ่านสื่อต่างๆ จึงอยากให้ใช้ข้อมูลการจำแนกพื้นที่ระบาดของ WHO เป็นหลัก เพราะหลักเกณฑ์การจำแนกเป็นมาตรฐาน ส่วนการจำแนกของ ECDC เป็นการใช้จ่ายจำนวนผู้ป่วยเป็นหลัก จึงมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีประเทศที่พบผู้ป่วยมากกว่าที่รายงานโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน</p> <p>สถานการณ์ของโรคซิกาในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี 2559 พบผู้ป่วยใน 16 จังหวัดในจำนวนนี้ เหลือ 6 จังหวัดที่ยังต้องเฝ้าระวังให้พ้นระยะฟักตัวของโรค 28 วัน โดยจังหวัดสมุทรปราการและหนองคาย จะครบกำหนดการเฝ้าระวังในวันที่ 30 และ 31 สิงหาคม 2559 จึงเหลือเพียง 4 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอีก 2 สัปดาห์ คือ เชียงใหม่ จันทบุรี เพชรบูรณ์ และบึงกาฬ ขอให้ประชาชนคลายความกังวล เพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่พบผู้ป่วยโรคซิกา และการระบาดในไทยไม่ได้กว้างขวาง พบผู้ป่วยแบบประปราย</p> <p>สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด 20 ราย ขณะนี้คลอดแล้ว 6 ราย ไม่พบว่าเด็กมีศีรษะเล็ก อย่งไรก็ตาม ประเทศไทยพบว่ามีเด็กคลอดแล้วศีรษะเล็ก ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา จึงเชื่อได้ว่าสาเหตุไม่ได้เกิดที่เชื้อไวรัสซิกาเพียงอย่างเดียว อยู่ที่พฤติกรรมของแม่ขณะตั้งครรภ์ด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ มติชน มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาไวรัสซิกา ทั้งกระทรวงมหาดไทยและสธ. กำลังติดตามพื้นที่ 3-4 จังหวัด ได้มีแผนรวมทั้งตั้งศูนย์แต่ละภูมิภาครองรับแล้ว โดยรัฐบาลมีงบประมาณจัดทำห้องผู้ป่วยพิเศษ ห้องปฏิบัติการดูแลโรคระบาดร้ายแรงในทรพ.ใหญ่ และต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ ศรีนาม ผู้ว่าจันทบุรี กล่าวว่า พบผู้ป่วยจริง 8 ราย แต่ได้รับการรักษาเป็นปกติแล้ว โดยจังหวัดตระดมบุคลากรทุกภาคส่วนบูรณาการให้ความรู้ประชาชน ควบคุมการแพร่ระบาดมาก่อนแล้ว</p> <p>นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.บึงกาฬ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน-29 สิงหาคม พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสซิกา 94 ราย โดย 93 รายหายเป็นปกติแล้ว เหลืออีก 1 ราย ยังอยู่ในช่วงเฝ้าดูอาการ โดยจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ส่วน จ.เชียงใหม่ หลังจากสสจ. เชียงใหม่แจ้งว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา 7 ราย โดยวันที่ 19 มิถุนายน พบเด็กนักเรียน 2 ราย อยู่ที่บ้านใจ หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย และวันที่ 23 สิงหาคม พบอีก 5 ราย ใน ต.หนองหาร อ.สันทราย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเข้าไปสกัดการแพร่ระบาดของโรคแล้ว โดยผู้ป่วยรายล่าสุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นหญิงตั้งครรภ์ ด้านเจ้าหน้าที่ อสม.สันคะยอม ระบุว่า ไม่พบการแพร่ระบาดหรือมีผู้ป่วยเพิ่มเติม เพราะอสม. ในหมู่บ้าน รวมทั้งเทศบาลตำบลสันทรายหลวงร่วมมือกันป้องกันตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเข้มข้น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>-เสนอข่าว นายณที ดำรง นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ยืนยันว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้แล้ว นับตั้งแต่พบผู้ป่วยผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาใน จ.เชียงใหม่ 7 ราย เมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ แนวนวนา</p>	<p>-เสนอข่าว นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ รอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ ระบุ ทุกอำเภอเฝ้าระวังไวรัสซิกา อย่างเข้มงวดตามมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวัง พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 7 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ชรัตน์ วสุธาดา นพ.สสจ.ตราด กล่าวว่า ได้เตรียมมาตรการคุมเข้มไวรัสซิกา หลังติดกับพื้นที่สีแดงเสี่ยงมีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือ จ.จันทบุรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นพ.สสจ.ลำปาง กล่าวว่า ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ เฝ้าระวังผู้ที่ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา หากมีผู้ป่วยที่มีอาการต้องสงสัย มีไข้ เป็นผื่นแดง เยื่อตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย ให้คัดแยกผู้ป่วยทันทีเพื่อตรวจอย่างละเอียด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>โพสต์ทูเดย์ มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ</p> <p>มติชน คมชัดลึก</p>	<p><b>ประเด็นข่าว</b></p> <p>-เสนอข่าว นายณพพร เทพลีธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ระบุว่า การที่ WHO ประกาศให้ไทยเป็นพื้นที่เสี่ยง "ไวรัสซิกา-เมอร์ส" ทำให้กระทบการส่งออกผักผลไม้ไปจีน และในระยะยาวจะส่งผลไปถึงการท่องเที่ยว</p> <p><b>สถานการณ์ต่างประเทศ</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินในวันที่ 1 ก.ย.นี้ เพื่อทบทวนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา และอาการแทรกซ้อนทางประสาทวิทยา ซึ่งทำให้ทารกที่เกิดจากหญิงที่ติดเชื้อมีอาการหัวเล็กกว่าปกติ</p> <p>ขณะเดียวกันยอดผู้ติดเชื้อซิกาในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 82 ราย โดยสิงคโปร์เดินทางกวาดล้างยุงลายด้วยยาพ่นทั้งในและนอกอาคาร ทั้งในพื้นที่ซึ่งพบการแพร่ระบาดและพื้นที่รอบข้าง</p> <p>ด้านออสเตรเลีย ได้หวั่น และเกาหลีใต้ ออกคำแนะนำการท่องเที่ยว โดยระบุว่าให้หญิงตั้งครรภ์และหญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ เลื่อนการเดินทางไปยังสิงคโปร์ ในขณะที่ผู้ที่เดินทางกลับจากสิงคโปร์ควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์อีก 2 เดือน ส่วนมาเลเซียและอินโดนีเซีย ยกกระดับการตรวจคัดกรองผู้ที่มาจากสิงคโปร์</p> <p>ด้าน อิโนวีโอ ฟาร์มาชูติคอล บริษัทฯของสหรัฐ เตรียมทดสอบวัคซีนป้องกันซิกาในอาสาสมัคร 160 คน ในเปอร์โตริโก เขตปกครองของสหรัฐ ซึ่งซิกาแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยก่อนหน้านี้ อิโนวีโอทดสอบวัคซีนครั้งแรกกับอาสาสมัครชาวสหรัฐและแคนาดาในเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้ผลการทดสอบครั้งแรกภายในปีนี้ เบื้องต้นผลการทดสอบวัคซีนปลอดภัย แต่ยังไม่มียืนยันว่าจะได้ผลจริง ขณะที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ ก็กำลังทดสอบวัคซีนป้องกันซิกาเช่นเดียวกับ สถาบันวิจัย วัลเตอร์ รีด อาร์มี ที่มีกำหนดการทดสอบวัคซีนในเดือน ต.ค.</p> <p>-เสนอข่าว ผลการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส วิทยาเขตกัลเวสตัน สหรัฐอเมริกา ระบุว่า ยุงเพศเมียที่โตเต็มวัยแล้ว สามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสซิกาไปยังไข่ได้ ชี้ให้เห็นชัดเจนถึงความจำเป็นที่ต้องมีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ข่าวสด</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.ราชบุรี เปิดเผยว่า จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงจากเดิมร้อยละ 90 พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้มาตรการ 3 เก็บ ร่วมกับกิจกรรม 5 ส. ป้องกัน 3 โรคจากยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไกรสุข เพชรสมบูรณ์ รักษาราชการ นพ.สสจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.พิษณุโลก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ป่วยสะสม 408 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 46.82 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต 1 ราย เดือนส.ค.นี้ พบผู้ป่วยแล้ว 43 ราย กระจายในทุกอำเภอ เบื้องต้นมีมาตรการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายทั้งตามบ้านเรือน โรงเรียน วัด หรือแหล่งชุมชน โดยดำเนินโครงการ "หมู่บ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย จ.พิษณุโลก" ให้ทุกหมู่บ้านสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำทุกชนิด ป้องกัน 3 โรคที่เกิดจากยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สงกรานต์ ใหม่มุม รอง นพ.สสจ.สงขลา แนะนำประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายศุภกฤต แสงวงศ์ นายก อบต.ดอนนางหงส์ ได้สั่งปิดการเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม เป็นเวลา 3 วัน หลังพบว่ามีเด็กชาย-หญิง 7-8 ราย ป่วยติดเชื้อโรคมือเท้าปาก ซึ่งก่อนหน้านี้โรคมือเท้าปากเคยแพร่เชื้อระบาดมาครั้งหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ทาง อบต.จะได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้ามาติดตามดูแล วางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีก และฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองให้หมั่นดูแลบุตรหลานในช่วงนี้ หากพบอาการป่วยผิดปกติให้นำไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาทันที</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>ฟ้องบอร์ด สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อธิบดีรองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือแจ้งบอร์ด สปสช. ขอเหตุผลที่ไม่รับรองให้ได้รับตำแหน่งเลขาธิการ สปสช. ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อประกอบสำนวนฟ้องศาลปกครองและศาลอาญา แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจง ซึ่งจะคอยถึงสิ้นเดือน ส.ค.นี้ หากยังไม่ได้รับหนังสือ ก็จะยื่นฟ้องในวันที่ 5 ก.ย. 59 นี้ เนื่องจากที่กฎหมายมีการเตรียมเอกสารในการฟ้องร้องเพียงพอแล้ว เชื่อว่าการที่ไม่ยอมส่งหนังสือมาให้ เป็นเพราะต้องการถ่วงเวลาให้เกิดปัญหาในการฟ้องร้อง เพื่อเร่งรีบกระบวนการสรรหาเลขาธิการคนใหม่ เพื่อรับรองคนที่ สธ.เตรียมการให้เข้ารับตำแหน่ง โดยไม่ให้โอกาสคนภายนอกมีเวลาเตรียมตัวเหมือนการรับสมัครครั้งที่ผ่าน ๆ มา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทั้งนี้ หากฟ้องร้องสำเร็จ คิดว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งแน่นอน หากมีการรักษาหลักการตามที่ รว.สธ. เคยระบุว่าให้ทุกฝ่ายถืองานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ยืนยันว่ายังสามารถร่วมงานกับบอร์ด สปสช.ได้ เช่นเดิม หากทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง</p>
บ้านเมือง	<p><b>ระบบบัตรทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.ญ.ศรียา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ระบบบัตรทองทำให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นชาวบ้านเข้าถึงการรักษาได้ดีมากกว่าอดีต และยืนยันว่า การจ่ายยาได้มาตรฐานตามบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงการรักษา ก็เป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนที่มีการพูดว่าโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งขาดทุน และต้องล้มละลายเพราะระบบบัตรทอง ไม่ใช่ 100% เสมอไป การมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นเรื่องดี เพราะประชาชนได้เข้าถึง แต่ต้องปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ เพราะจะช่วยเรื่องการบริหารข้อมูลได้</p>
ไทยโพสต์	<p><b>ปลดยาบ้าจากบัญชียาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวถึงกรณี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รว.ยุติธรรม เตรียมเสนอให้ใช้มาตรา 44 ปลดสารเมทแอมเฟตามีนออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 1 เพื่อให้แพทย์นำมาใช้รักษาผู้ป่วยและบำบัดคนติดยา ว่า ยังไม่เห็นพล.อ.ไพบูลย์พูดถึงมาตรา 44 บอกเพียงว่าเป็นการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นแนวคิดสากล แต่หลายเรื่องที่เป็นข่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง</p>
คมชัดลึก เดลินิวส์ สยามรัฐ	<p><b>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว ก่อนการประชุม ครม. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยนายภา ใต้ไขว้สมุนไพรประดู่ทุ่งที่นำไปสกัดทำครีมหน้าขาว และแจกยาหอมอิตเม็ตให้ผู้สื่อข่าว</p>
สยามรัฐ	<p><b>ความร่วมมือด้านการแพทย์ไทย-จีน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติพัฒน์ รองอธิบดีกรม สบส. ต้อนรับ นายลู่ จุ้นหัว รองผู้ว่าการมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ และกล่าวว่า จีนได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนไทยร่วมลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวเพื่อการแพทย์นานาชาติ เมืองป้ออ้าว 3 เรื่อง ได้แก่ การรักษาผู้มีบุตรยาก, การรักษาโรคหัวใจ และศัลยกรรมเสริมความงาม ทั้งนี้ ได้นำคณะรองผู้ว่าฯ เดินทางไปดูความพร้อมของรพ.เอกชนชั้นนำของไทย ในการเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติ และดูการรักษาผู้มีบุตรยาก-โรคหัวใจ</p>
มติชน	<p><b>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่จะบังคับใช้ 27 ก.ย. 2559 นี้ มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนกิจการเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมธุรกิจสปา นวด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยภูมิปัญญาไทย จึงขอเชิญชวนเจ้าของธุรกิจหรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุกประเภท ดูแลควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p>
สยามรัฐ	<p><b>เตือนทำฟันปลอมเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในเขตกทม. มีผู้ตั้งโต๊ะรับทำฟันปลอมในตลาดสด หมู่บ้าน หรือตามบ้าน ในราคาถูก โดยอ้างว่าเคยเป็นลูกจ้างทันตแพทย์ ใช้วัสดุประเภท-ชนิดเดียวกันกับที่ทันตแพทย์ใช้ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ จึงเตือนให้ระวังการติดเชื่อจากเครื่องมือไม่สะอาด ไม่มีการออกแบบฟันให้เหมาะสมกับช่องปาก ส่งผลทำให้การบดเคี้ยวไม่ดี มีผลกระทบต่อระบบย่อยตามมา หรือลวดยึดฟันไม่ดี ขูดกับเหงือกเป็นแผลเรื้อรัง เสี่ยงมะเร็งช่องปาก</p>
New)108 เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย ThaiPBS ทวีช่อง 3, 5, 9	<p><b>ห้ามสูบบุหรี่ในแท็กซี่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และเลขาธิการมูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกันติดสติ๊กเกอร์ “ห้ามสูบบุหรี่” บริเวณคอนโซลรถแท็กซี่ เพื่อเป็นเครื่องเตือนให้ตระหนักถึงพิษภัยของควันบุหรี่ โดยตั้งแต่ 1 ก.ย. รถแท็กซี่จะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ห้ามสูบบุหรี่คนขับและผู้โดยสาร ทั้งนี้ หากเห็นผู้สูบบุหรี่ในรถแท็กซี่ที่สามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
ทวีช่อง สทท.	<p><b>ระบบบริการสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. รับฟังการสรุปผลการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ครั้งที่ 3 ปี 59 และกล่าวว่า สธ.มีนโยบายการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รูปแบบเขตสุขภาพและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนรวม 13 สาขา และเพิ่มเติมอีก 2 สาขา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขตสุขภาพ และระดับพื้นที่ มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ
เดลินิวส์	<p><b>เตือนกินคางคกไม่มียาต้านพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีชาวบ้านจับคางคกมาปรุงกินแก้มแล้งจนทำให้เสียชีวิต ว่า คางคกจะมีต่อมพิษใกล้คอเพื่อป้องกันตัวเอง พิษจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และรุนแรงต่อระบบหายใจ หากได้รับพิษมาก จะทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว และยังไม่มียาต้านพิษคางคก ที่ผ่านมามีผู้ป่วยได้รับพิษจากคางคกเฉลี่ยปีละ 2-3 ราย จึงไม่แนะนำให้กินคางคกเด็ดขาด รวมถึงสัตว์มีพิษอื่น ๆ เช่น แมงมุม แมงป่อง และหากรับประทานสัตว์มีพิษร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้พิษเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วขึ้น</p>
แนวหน้า	<p><b>อก.มอบยา-เวชภัณฑ์ช่วยน้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า อก.ได้นำยาชุดช่วยเหลือน้ำท่วม 200 ชุด และเวชภัณฑ์ในการทำแผล พร้อมด้วยถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.น่าน</p>
M2F	<p><b>ลักลอบทิ้งขยะ</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.สันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังพบว่าผู้ประกอบการรับจ้างจัดเก็บขยะใน อ.สันป่าตอง ลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณบ่อดินเก่าภายใน ช.14 บ้านหนองสะเรียม อ.สันป่าตอง ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเพียง 500 ม. นานกว่า 10 ปี จนล้นบ่อดิน ส่งกลิ่นเหม็นคloyกระจายไปทั่ว โดยผู้ประกอบการรายนี้เคยถูกรื้อเรียนจนถูกสั่งปรับมาแล้ว แต่ก็ยังลักลอบเข้ามาทิ้งขยะช่วงกลางดึกอีก</p>
เดลินิวส์	<p><b>จ.อำนาจเจริญเตือนห้ามซื้อขายกินเอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมชัย สุวรรณสุทธิ ปลัดอาวุโส จ.อำนาจเจริญ เป็นประธานจัดประชุมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพกับผู้นำท้องถิ่นและเจ้าของร้านค้า เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มักนิยมซื้อขายสดมากินเองโดยหลงเชื่อโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีเครื่องดื่มบางชนิดที่ขึ้นทะเบียนตำรับเป็นยาบำรุงร่างกาย แต่พบว่ามีส่วนผสมแอลกอฮอล์เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ จึงขอเตือนเจ้าของสถานประกอบการให้หยุดขายยาที่ผิดกฎหมาย</p>
แนวหน้า	<p><b>มอบโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว จ.ร้อยเอ็ด มอบโล่ให้กับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3 แห่ง ที่ผ่านการประเมินรับรองจากศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น คือ โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคม โรงเรียนบ้านบะเค และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง</p>
เดลินิวส์	<p><b>ไทย-ลาวรณรงค์ใส่หมวกกันน็อกให้เด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายดำรง พุฒตาล ประธานชมรมคนห่วงหัว มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ สสส. จัดโครงการ “ใส่หมวกกันน็อกให้เด็กน้อย” ที่สปป. ลาว โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรณรงค์ให้เด็กเยาวชนที่นั่งซ้อนท้ายหรือขี่รถจักรยานยนต์ ต้องสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>อัตราค่าทำฟันสิทธิประกันสังคม</b></p> <p>-เสนอสรุปข่าว กรณีอัตราค่าทำฟันที่ สปส.ปรับเพิ่มใหม่เป็น 900 บาทต่อปี โดยมีเงื่อนไขกำหนดราคาทำฟันประกาศ ทำให้การใช้สิทธิ์บางรายการอาจต้องจ่ายส่วนเกินเอง ซึ่งภาคีเครือข่ายประกันสังคมกังวลว่าเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการจำกัดสิทธิการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน</p> <p>นพ.ชาติร์ บานชื่น ที่ปรึกษา รมว.สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการแพทย์ สปส. กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการแพทย์ ในวันที่ 2 ก.ย. นี้ โดยยึดหลักการให้ผู้ประกันตนเกิดความพึงพอใจและได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุด</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โรคติดเชื้อในเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ระบุ! ปอดบวมท้องร่วงจากการติดเชื้อไวรัสโรตา เป็น 2 โรคติดเชื้อในเด็กอันดับต้น ๆ ที่พบบ่อยในประเทศไทย พร้อมเดินทางจัด “การประชุมนานาชาติโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย ปี 2016” ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระดมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากทั่วโลก ร่วมหาแนวทางป้องกัน ดูแลรักษาและปกป้องเด็กจากโรคติดเชื้อต่าง ๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า	<p><b>ซูกระเจียบแดง แก้เบาหวาน ความดัน</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อีฐรัตน์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ได้วิจัยศึกษาพัฒนาสารสกัดกระเจียบแดงเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยศึกษาตั้งแต่การปลูกและคัดเลือกพันธุ์ เพื่อให้ทราบว่าพันธุ์ใดมีฤทธิ์ที่ดีที่สุด ศึกษาวิธีการสกัดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพดีที่สุด และได้สารสกัดกระเจียบแดงที่เป็นผง โดยไม่ต้องเติมสารช่วยดูดความชื้น และพบว่าสารสกัดกระเจียบแดงที่สกัดด้วยการต้มน้ำ มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ลดน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด และไขมันพอกตับ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีและยังสามารถปกป้องเซลล์ไม่ให้ถูกทำลาย</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว กทม.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว อายุ 3 เดือนขึ้นไป ฟรี ระหว่างวันที่ 5-16 ก.ย.นี้ ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ใกล้บ้านและที่สำนักงานเขตทุกเขต โดยปีนี้ ในเขตกรุงเทพฯ พบสัตว์ติดเชื้อ 11 ตัว แต่ไม่พบผู้เสียชีวิต ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา</p>
ไทยโพสต์	<p>-เสนอข่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ประกาศให้ ต.สลักได ต.นอกเมือง ต.เจนีง และ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ เป็นพื้นที่เขตควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากชาวบ้านถูกสุนัขกัดติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้ว 5 ราย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ขณะนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ปูพรมออกฉีดวัคซีนในพื้นที่การระบาดแล้ว</p>
ไทยรัฐ	<p><b>รวบ สาว สสจ.นักคุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจจับกุม น.ส.ศิริขวัญ บริหาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.เชียงใหม่ หลังหลอกผู้เสียหายกว่า 30 ราย ร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่ซื้อคอนโดมิเนียมหรูเพื่อเก็งกำไรจะได้รับค่าตอบแทนก้อนโต แล้วเชิดเงินหนีรวมเป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ</p>

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

